

Số: /UBND-DVNN

Quan Hóa, ngày tháng 4 năm 2024

V/v tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu
bệnh hại lúa cuối vụ Xuân 2024.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Trong thời gian vừa qua, điều kiện thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp, xen kẽ các ngày nắng nóng, nhiệt độ cao là các ngày trời âm u, mưa phùn, ẩm độ cao và sương mù dày vào sáng sớm và chiều tối. Đây là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh, phát triển và gây hại, nhất là trên các diện tích lúa trổ và chuẩn bị trổ bông.

Theo điều tra của Trung tâm DVNN, thời gian qua có một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại như: Sâu cuốn lá nhỏ gây hại nhẹ rải rác, mật độ phổ biến 1 con/m², nơi cao 5 con/m². Sâu đục thân mật độ trung bình 1 con/m², nơi cao 5 con/m². Rầy nâu phát triển gây hại gia tăng mật độ, phổ biến 23 con/m², nơi cao 55 con/m². Chuột gây hại nhẹ cục bộ trên một số ruộng khô thiếu nước, ruộng ven làng, ven đò, mật độ trung bình 1,25%, nơi cao 2,5%. Bệnh đạo ôn lá gây hại nhẹ cục bộ mật độ phổ biến 2,0%, cao 5,0%. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn gây hại nhẹ cục bộ, mật độ phổ biến 2,25%, cao 5,0%.

Thực hiện Công văn Số: 261/TT&BVTV-BVTV ngày 19/4/2024 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa cuối vụ Xuân 2024. Để chủ động trong công tác phòng trừ các đối tượng sâu bệnh cuối vụ, Chủ tịch UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Phân công cán bộ chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, điều tra, chính xác các đối tượng sâu bệnh hại, phân loại các trà lúa, giống lúa (đã trổ thoát, trổ từ 15-25/4 và trà trổ sau 5/5) có nguy cơ nhiễm sâu bệnh để có kế hoạch, phương án phòng trừ hiệu quả, an toàn đối với một số đối tượng sau để bảo vệ năng suất:

- Đối với bệnh đạo ôn lá và cỏ bông: Theo dõi chặt chẽ diễn biến khí hậu thời tiết, tăng cường công tác điều tra, phát hiện, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nhất là trên các giống nhiễm, mầm cảm như TBR 225, Q5, Nếp, Thái Xuyên 111,..., những ruộng bón phân không cân đối, bón thừa đạm,... những ruộng thường bị bệnh nặng ở vụ trước, năm trước,... Nếu phát hiện bệnh xuất

hiện trên cỏ bẹ lá đòng cần chỉ đạo phun thuốc ngay vào giai đoạn lúa trổ 5% và 100% bằng một trong các loại thuốc như Bump 650WP, Roshow 460SC, Kabim 30WP, , Bankan 600WP, Angate 75WWP,... Pha và phun theo hướng dẫn trên từng nhãn thuốc và đảm bảo lượng nước thuốc đã pha tối thiểu 30 lít/sào (500m²), phun đảm bề mặt lá để thuốc tiếp xúc được với vết bệnh. Những diện tích lúa trổ gặp điều kiện thời tiết bất lợi, vùng có nguy cơ cao, cần kết hợp phun phòng bệnh đen lép hạt bằng các loại thuốc có hoạt chất như *Tricyclazole*, *Trifloxystrobin* + *Tebuconazole*, *Isoprothiolane*,... để phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh đen lép hạt.

- Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non lúa 3 nở rộ từ 30/4 - 05/5/2024, khả năng mật độ sẽ cao và gây hại trên lúa trà muộn giai đoạn ôm đòng đến trổ bông, sâu sẽ gây hại trên bộ lá công năng, ảnh hưởng đến năng suất cuối vụ. Vì vậy cần phải phun trừ khi mật độ sâu đến ngưỡng gây hại, cụ thể: Mật độ sâu từ 20 con/m² trở lên đối với lúa giai đoạn ôm đòng đến trổ bông, khi sâu tuổi nhỏ (tuổi 1-3). Có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau Clever 105 SC, Voliam Targo 630SC, Obaone 95WG, Sunset 150SC, Patox 95 SP, Prevathon 5 SC, Vibamec 3.6 EC, Bạch hồ 150 SC... Đồng thời có thể kết hợp phun trừ sâu đục thân khi sâu non bắt đầu nở (tuổi 1 và 2) hoặc khi bướm rộ 5-7 ngày hoặc khi mật độ ở trứng từ 0,15 ổ/m² trở lên hoặc theo thông báo của cơ quan chuyên môn, bằng các loại thuốc như *Voliam Targo 630S*, *Vitako 40 WP*, *Prevathon 5 SC*,...

- Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng: Khả năng rầy lúa 3 mật độ gia tăng nhanh vào cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, sẽ gây hại nhẹ đến trung bình trên lúa giai đoạn trổ bông đến đò đuôi, cục bộ có thể gây cháy chòm đến cháy ổ, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng mưa xen kẽ. Vì vậy cần thường xuyên theo dõi chặt chẽ mật độ rầy để phun phòng trừ hiệu quả, cụ thể: Trên trà lúa ôm đòng nếu mật độ từ 1.500 con/m² cần sử dụng một trong các loại thuốc nội hấp, lưu dẫn như: *Pymetrozine*; *Acetamiprid* + *Imidacloprid*; *Lambda-cyhalothrin* + *Thiamethoxam*,... để phun trừ. Trên trà lúa bắt đầu trổ đến chắc xanh, khi mật độ từ 1.000 con/m² trở lên cần khuyến cáo nông dân phun trừ bằng các loại thuốc có hoạt chất tiếp xúc như: *Fenobucarb*, *Nitenpyram*, *Buprofezin*, ...

2. Chỉ đạo điều tiết nước hợp lý để lúa trổ an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phòng trừ sâu bệnh.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo vệ sản xuất.

Đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trên và thường xuyên phối hợp với đơn vị chuyên môn Trung tâm Dịch để kịp thời xử lý./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND huyện (để bc);
- Phòng NN&PTNT;
- Trung tâm VH, TT&DL;
- Lưu: VT, TTDVNN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hà Thị Nga